

Thông báo thay đổi của lớp Mầm non do tình hình COVID-19

Đại dịch coronavirus đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, và chúng tôi biết rằng tình hình học tập của học sinh trong năm học này là một trong những bản khoản của quý vị. Chúng tôi đã cân nhắc về lĩnh vực đào tạo, về nhận thức, về phát triển cảm xúc, kỹ năng giao tiếp và về phát triển thể chất của học sinh, chúng tôi đang làm việc hết sức để đưa ra một phương án học tại nhà tốt nhất cho học sinh để hạn chế các ảnh hưởng có hại từ tình hình dịch bệnh chưa từng xảy ra này.

Kết quả là, chúng tôi có thông tin mới để chia sẻ về báo cáo của học sinh mầm non. Đối với học kỳ thứ ba của mùa xuân này, chúng tôi sẽ không gửi bản báo cáo quá trình phát triển màu VÀNG tới quý vị vì bản báo cáo này đã được cung cấp vào kỳ họp phụ huynh ngay trước khi đóng cửa trường vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, và chúng tôi không có thông tin học tập mới được ghi nhận. Thông tin phản hồi sẽ được thông báo hàng tuần thông qua Bộ phận lên kế hoạch học tập liên tục của chúng tôi (CLP). Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến con của quý vị, hãy liên lạc ngay với các giáo viên liên quan trong giờ hành chính. ***Điều quan trọng nhất, các học sinh sẽ tiếp tục học lên các lớp tiếp theo vào năm học tới 2020 – 2021.*** Chúng tôi tin tưởng rằng kế hoạch này cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất và sự quan tâm đặc biệt dành cho mỗi trường hợp.

Điều này có nghĩa gì cho năm học tới?

- Vào kỳ học mùa thu, các giáo viên sẽ đánh giá quá trình học tập của mỗi học sinh thông qua một loạt các phương pháp khác nhau bao gồm quan sát không chính thức, thảo luận với các nhân viên phụ trợ, sàng lọc, và đánh giá chính thức.
- Các giáo viên của năm học mới sẽ cộng tác với giáo viên của năm học trước (lớp học trước) để nắm bắt tình hình học tập của mỗi học sinh từ năm học trước để thiết kế một kế hoạch giảng dạy tốt nhất.
- JCSD sẽ dành thời gian cho các giáo viên của chúng tôi để nắm bắt dữ liệu học tập của học sinh để đảm bảo rằng họ đang truyền đạt các bài giảng đáp ứng nhu cầu cho các học viên riêng biệt trong hệ thống.
- Các giáo viên sẽ làm việc để đảm bảo việc học tập liên tục cho tất cả học sinh.

Chúng tôi rất khuyến khích các học sinh tiếp tục tự giác/tự nguyện thực hiện các kế hoạch học tập liên tục hàng tuần. Những kế hoạch học tập này nhằm cung cấp thêm các chi tiết hỗ trợ cho việc tiếp tục tự học tại nhà. Trong khi lựa chọn các hoạt động, hãy cân nhắc đến điều gì là tốt nhất cho hoàn cảnh sống của gia đình quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên lạc với giáo viên chuyên môn liên quan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hỗ trợ cho vấn đề học tập của các học sinh trong giai đoạn khó khăn này.